



ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ครั้งที่ ๒

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดหลักเมือง) ครั้งที่ ๒ โดยทำการรื้อถอนผนัง บันไดเหล็กรูปพรรณ กระถางต้นไม้ ปรับปรุงผิวพื้น ปรับปรุงห้องพักชั้นบนพร้อมทางเดิน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียดของเทศบาล

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๓๙๕ บาท

(หนึ่งล้านสามแสนสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของเทศบาลมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ และในกรณีที่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคาสูงกว่าปริมาณงานและราคากลางของเทศบาลผิดปกติเกินกว่าความเป็นจริง ผู้เสนอราคาจะต้องปรับลดให้ถูกต้อง สามารถขอดูรายละเอียดราคากลางได้ที่ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลนครลำปาง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานลักษณะประเภทหรือใกล้เคียงกันภายในสัญญาเดียวกันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยแนบสำเนาสัญญาจ้างพร้อมหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้างในวันยื่นซองเสนอราคาด้วย และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครลำปางเชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครลำปาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารแล้วไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลนครลำปางไม่ได้

/กำหนด.....

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันราชการ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย)

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย)

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗ ต่อ ๗๗๐๙,๗๗๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายกิตติภูมิ นวมวงศ์)

นายกเทศมนตรีนครลำปาง